



## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013**

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 – 2019); Công văn số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP**

##### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 04/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 09/01/2014 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/9/2014 về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

##### **2. Kết quả triển khai**

###### **2.1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp**

###### **a) Kết quả đạt được**

Ngày 05/4/2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên của Đảng cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành, với thành phần tham dự là lãnh đạo các đơn vị: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Đảng.

Ngày 29/4/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào với thành phần tham dự là lãnh đạo các cơ quan Khối Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Qua 02 hội nghị, đã triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo thi hành Hiến pháp cho gần 1.300 báo cáo viên của Đảng, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, công chức pháp chế và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Tổ chức in ấn, cấp phát 650 cuốn tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 750 cuốn Đề cương giới thiệu Hiến pháp, luật cho đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức lồng ghép triển khai nội dung Hiến pháp năm 2013 vào các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, tập huấn: Tổ chức 47.804 cuộc cho 335.999 lượt người; biên soạn, in ấn, cấp phát 587.693 tài liệu pháp luật; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 20.051 tin, bài; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung cơ bản của cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 trên sóng phát thanh – truyền hình và trên Báo Kiên Giang; đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu Hiến pháp trên cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp (Phụ lục 1).

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 3.882 bài dự thi và tổ chức trao thưởng cho 20 cá nhân và 03 tập thể có số điểm cao nhất.

Nhìn chung, với sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được các cấp các ngành nghiêm túc thực hiện, triển khai bài bản, toàn diện, bám sát kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Công tác phổ biến, giới thiệu về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được thực hiện một cách đồng bộ trong toàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, tất cả các địa phương trong tỉnh đã tiến hành phổ biến, giới thiệu về Hiến pháp đến cấp cơ sở, nhờ đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp được tăng lên; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

#### b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

- Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai Hiến pháp như: Mức độ quan tâm và chủ động trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp của một số cơ quan, đơn vị còn chưa cao, chưa liên tục; hình thức triển khai, tuyên truyền còn đơn điệu, chưa phong phú; chưa có phương pháp triển khai hợp lý đến từng cơ sở, đến tận người dân để họ nắm được những nội dung mới mà Hiến pháp 2013 đã sửa đổi; nội dung, chất lượng triển khai của một số báo cáo viên pháp luật còn hạn chế.

- Nguyên nhân: Hiến pháp là một đạo luật lớn quy định nhiều lĩnh vực, điều chỉnh nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, là đạo luật chung, vì vậy khi triển khai nội dung Hiến pháp đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu, chất lọc những vấn đề mới, sát sao và phù hợp với đối tượng triển khai và báo cáo viên phải nắm chắc, nắm vững nội dung của Hiến pháp để thực hiện công tác triển khai, trong khi đó báo cáo viên pháp luật của địa phương chủ yếu là phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc nên hạn chế đến việc nghiên cứu, ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền; kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phổ biến, giới thiệu, tập huấn, cũng như tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp còn hạn chế.

## **2.2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013**

### **a) Kết quả đạt được**

- Về hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013:

Hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành. Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết và quyết định để tổ chức thi hành luật và các văn bản dưới luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

Sau khi Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; ngày 15 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang kỳ 2014 – 2018, kết quả văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 126 văn bản, gồm: 12 nghị quyết, 75 quyết định và 39 chỉ thị. Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản trên được thực hiện từ giữa kỳ họp năm 2019 đối với các nghị quyết và quý I/2019, quý II/2019, quý III/2019, quý IV/2019 đối với các quyết định và chỉ thị.

Riêng trong năm 2014, thực hiện Công văn số 2889/BTP-KTrVB ngày 30/6/2014 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình, kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 01/08/2014 về tình hình, kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013. Qua rà soát, hầu hết các văn

bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đều căn cứ vào các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch và thông tư của các bộ, ngành Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đều phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

- Về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trình ban hành các văn bản quy định chi tiết để triển khai thi hành các luật và văn bản dưới luật để thực hiện tại địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 49 văn bản quy định chi tiết được Luật và các văn bản dưới Luật giao để triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh (*Phụ lục 2*). Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết nhiều lúc chưa kịp thời để triển khai các văn bản được quy định chi tiết.

#### b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

Việc tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền được giao nhiều lúc chưa kịp thời, do số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên công tác rà soát văn bản chưa đảm bảo được tính kịp thời dẫn đến việc tham mưu ban hành văn bản còn chậm trễ.

Việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, xuất phát từ vấn đề nhận thức đúng đắn về tinh thần, nguyên tắc cơ bản, các quy định cụ thể của Hiến pháp năm 2013 dùng làm căn cứ để đối chiếu, so sánh với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật được rà soát. Hoạt động này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đầu tư về thời gian, sự am hiểu chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành. Do đó, với phạm vi thời gian ngắn như đã nêu tại kế hoạch thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh. Hơn nữa, các cơ quan ở Trung ương cũng chưa công bố được các văn bản hết hiệu lực so với Hiến pháp năm 2013; giúp cho địa phương dễ rà soát hơn.

### **2.3. Về việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp**

Việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu lại tổ chức lại bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Trung ương, đảm bảo đúng quy trình, công khai và đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 (*Phụ lục 3*).

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 01/08/2016 về việc phê chuẩn số lượng và tên gọi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc và UBND huyện Kiên Hải.

### **2.4. Về việc các cơ quan nhà nước triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp**

### a) Kết quả đạt được

Để đảm bảo việc triển khai, thi hành Hiến pháp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết như rà soát, đề nghị bổ sung số lượng Báo cáo viên cấp tỉnh; dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai Hiến pháp; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trong công tác phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai Hiến pháp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

### b) Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

Do tính hệ thống của pháp luật và mối liên hệ chặt chẽ giữa Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khá rộng lớn, nên việc thực hiện các quy định của Hiến pháp một cách toàn diện, đồng bộ, đảm bảo chất lượng và tiến độ còn gặp khó khăn về đội ngũ tuyên truyền, kinh phí, tài liệu tuyên truyền. Do đó, cần phải tiếp tục đầu tư nhiều thời gian, nguồn nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác để cụ thể hóa, triển khai các nội dung, tinh thần của Hiến pháp.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp địa phương đã tham mưu tổ chức và phối hợp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013 kịp thời, đầy đủ theo sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được thực hiện sâu rộng và đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tinh thần tôn trọng Hiến pháp và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và trong nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Tăng cường, chủ động đảm bảo các điều kiện cần thiết như rà soát, đề nghị bổ sung số lượng Báo cáo viên cấp tỉnh; dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai Hiến pháp; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trong công tác phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai Hiến pháp.

### 2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

#### 2.1. Hạn chế, vướng mắc

Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Việc tiếp thu các nội dung, tinh thần của Hiến pháp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa triệt để; các hình thức tuyên truyền chưa được phong phú; chất lượng triển khai của một số báo cáo viên pháp luật còn hạn chế.

#### 2.2. Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc



Do điều kiện bảo đảm cho hoạt động phổ biến, giới thiệu, tập huấn về Hiến pháp còn hạn chế như về kinh phí, tài liệu tuyên truyền, tập huấn,... Một số ít trường hợp công chức, viên chức, người lao động chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tiếp thu các nội dung, tinh thần của Hiến pháp, chưa nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp.

### **3. Một số bài học kinh nghiệm**

- Mỗi cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của địa phương, đơn vị được pháp luật quy định cần tiếp tục chủ động, sáng tạo triển khai nhiều biện pháp tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật để đưa nội dung Hiến pháp vào thực tiễn cuộc sống.

- Trước hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đại biểu Hội đồng nhân dân phải thật sự nêu gương không chỉ trong việc tự giác chấp hành nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật, mà còn thật sự gương mẫu trong học tập, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn càng cao càng phải tích cực nêu gương trong tuân thủ và thực hiện Hiến pháp và pháp luật, không chỉ trong thực thi công vụ mà cả trong cuộc sống thường ngày. Có như vậy mới tạo được sự lan tỏa tích cực trong các tầng lớp Nhân dân về tinh thần thượng tôn pháp luật, thấp sáng niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý.

- Để không ngừng củng cố và nâng cao ý thức pháp luật của Nhân dân, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần quan tâm thường xuyên đến công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm các điều kiện về tổ chức, cơ sở vật chất, phương tiện và nguồn kinh phí thỏa đáng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội, tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, tạo thành phong trào có tính quần chúng rộng rãi và hiệu quả.

- Để tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật thấm sâu vào mọi quan hệ xã hội, mỗi công dân, mỗi cộng đồng, mỗi tổ chức và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, phấn đấu biến khẩu hiệu “Sống, lao động và học tập theo Hiến pháp và pháp luật” trở thành hiện thực sinh động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Cấp ủy, Chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- Bộ Tư tiếp tục biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền, giới thiệu Hiến pháp với các hình thức đa dạng và nội dung sâu sắc hơn để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản pháp luật được sâu rộng, dễ hiểu trong Nhân dân; đồng thời quan tâm cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp

luật nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật.

- Đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp (phụ cấp báo cáo viên pháp luật) để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội, tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kinh phí, tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và pháp luật.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như khả năng báo cáo đảm bảo các nội dung tuyên truyền phổ biến được sâu rộng.

Trên đây là Báo cáo kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. / *mai*

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- HĐND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, P. NCPC;
- Lưu: VT, STP, ntttrang "HT".





## PHỤ LỤC 1

### KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NĂM 2013

(kèm theo Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh về việc sơ kết 02 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013)

TT	Tên hoạt động	Cơ quan, đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Kết quả
1	Hội nghị triển khai Hiến pháp	Ủy ban nhân dân tỉnh	Trong năm 2014	- Tổ chức 2 hội nghị. - Số lượng: 1.300 báo cáo viên. - Cấp phát 1.400 cuốn tài liệu, đề cương.
2	Họp, hội nghị tuyên truyền, tập huấn	Ủy ban nhân dân các cấp; sở ban, ngành	Từ năm 2014 - 30/4/2019	- Tổ chức 47.804 cuộc. - Số lượng: 335.999 lượt người. - Biên soạn, in ấn, cấp phát 587.693 tài liệu pháp luật.
3	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng	Đài phát thanh và truyền hình; Báo Kiên Giang	Từ năm 2014 - 30/4/2019	- Tổ chức tuyên truyền 20.051 tin, bài.



**PHỤ LỤC 2****TIẾN ĐỘ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRIỂN KHAI  
THI HÀNH LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT***(kèm theo Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh  
về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013)*

TT	Loại văn bản	Cơ quan ban hành	Tiến độ thực hiện	
			Đã thông qua	Ngày có hiệu lực
1	Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
2	Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
3	Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
4	Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
5	Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
6	Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
7	Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
8	Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
9	Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	13/12/2016	24/12/2016
10	Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	13/12/2016	24/12/2016
11	Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	13/12/2016	24/12/2016
12	Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	19/12/2016	29/12/2016
13	Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
14	Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
15	Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
16	Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
17	Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018



18	Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
19	Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
20	Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
21	Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
22	Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
23	Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
24	Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
25	Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
26	Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
27	Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	08/01/2018	18/01/2018
28	Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	20/7/2018	01/8/2018
29	Nghị quyết số 161/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
30	Nghị quyết số 164/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
31	Nghị quyết số 165/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
32	Nghị quyết số 162/2018/NQ-HĐND	Hội đồng nhân dân tỉnh	24/7/2018	03/8/2018
33	Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	29/7/2016	08/08/2016
34	Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	21/7/2017	20/8/2017
35	Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	29/3/2016	07/4/2016
36	Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	16/7/2018	27/7/2018
37	Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	19/10/2016	29/10/2016
38	Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	22/12/2016	01/01/2017
39	Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	22/12/2016	02/01/2017
40	Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	22/12/2016	01/01/2017

41	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	22/12/2016	01/01/2017
42	Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	03/3/2017	15/3/2017
43	Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	18/01/2018	28/01/2018
44	Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	19/01/2018	29/01/2018
45	Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	06/4/2018	20/4/2018
46	Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	04/5/2018	15/5/2018
47	Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	23/5/2018	03/6/2018
48	Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	15/6/2018	25/6/2018
49	Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND	Ủy ban nhân dân tỉnh	08/6/2018	18/6/2018

**PHỤ LỤC 3**  
**KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,**  
**QUYỀN HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT**  
*(kèm theo Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh*  
*về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013)*

TT	Tên cơ quan, tổ chức	Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trước khi được điều chỉnh	Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi được điều chỉnh
1	Sở Khoa học và Công nghệ	- Các phòng chuyên môn: 05. - Đơn vị sự nghiệp công lập: 01.	- Các phòng chuyên môn: 07. - Đơn vị sự nghiệp công lập: 02.
2	Thanh tra tỉnh	- 05 phòng nghiệp vụ và Văn phòng.	- 04 phòng nghiệp vụ và Văn phòng.
3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	- 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ. - 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.	- 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. - 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
4	Sở Xây dựng	- 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.	- 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
5	Sở Giao thông vận tải	- 12 phòng, ban, đơn vị trực thuộc.	- 09 phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
6	Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng	- 03 Phó Chủ tịch. - Văn phòng UBND. - Phòng Dân tộc. - Phòng Y tế.	- 02 Phó Chủ tịch. - Văn phòng HĐND-UBND. - Phòng Dân tộc (giải thể). - Phòng Y tế (giải thể).
7	Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải	Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện.	Thành lập Hội đồng nhân dân huyện.
8	Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất	Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện.	Thành lập Hội đồng nhân dân huyện.
9	Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp	Phòng Y tế.	Giải thể năm 2018.
		Trung tâm Dân số - KHHGD (sáp nhập).	Trung tâm Y tế huyện.
		Phòng Công Thương (thay đổi).	Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
		Bệnh viện đa khoa huyện (sáp nhập).	Trung tâm Y tế huyện.
		Trung tâm Giáo dục thường xuyên – GD nghề nghiệp (sáp nhập).	Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp.